



สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน ต่อยอดพัฒนาระบบเรียนรู้ หวังยกระดับเกษตรกรสมาชิกฯ เทียบชั้นสากล



ต่อจากหน้า 1

... ซึ่งตระหนักถึงประชาคมโลกให้หันมาใส่ใจในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มากขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการก่อตัวที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีความท้าทายใหม่ของการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ที่ได้กำหนดลักษณะสำคัญของประชาคมอาเซียนไว้ 4 ประการ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

และการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินงานโครงการวิจัย เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน เพื่อยกระดับสมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายเครดิตยูเนียน พร้อมทั้งเพื่อสร้างตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนียนสนับสนุน

การนี้ นางเครือวัลย์ ชลนัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน พร้อมด้วยนางณัฐธรรักษ์ ผู้ปรารณาสิทธิ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและพัฒนา จากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมโครงการวิจัย

ในครั้งนี้ ในฐานะนักวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภักธราวุธ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคณะให้การกำกับและดูแล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันทำการศึกษาค้นคว้านี้ เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้

ผ่านกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน เพื่อยกระดับสมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์เครดิตยูเนียน รวมถึงสร้างตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนียนสนับสนุน โดยมีความคาดหวังต่อการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ให้เป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณ สหกรณ์มีความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อ

นำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน โดยใช้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับการสร้างสรรค์ธุรกิจที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจและต่อยอดความยั่งยืนของขบวนการเครดิตยูเนียนในอนาคตต่อไป





สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน ต่อยอดพัฒนาระบบเรียนรู้ ห่วงยกระดับเกษตรกรสมาชิกฯ เทียบชั้นสากล

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการ
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน ผ่านกลไกสถาบัน
เกษตรกร” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 8

อ่านต่อหน้า 5 »